

Số: /BC-UBND

Ngân Sơn, ngày tháng 5 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2022**

Thực hiện văn bản số 682/SNV-XDCQ&CTTN ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

#### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.**

Trên cơ sở kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện về công tác Dân vận. Theo đó, trong 6 tháng năm 2022 đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/3/2022 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 25/02/2022 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 596/UBND-NV ngày 18/3/2022 về tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế DCCS và phong trào dân vận khéo.

**2. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.** Trong thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ, đảng viên đã tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc chủ trương dân chủ trong các văn bản hướng dẫn, để vận dụng vào cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở mình. Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố và tổ chức lồng ghép tại các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện và Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ xã, thị trấn thường xuyên kiện toàn, có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Hình thức tuyên truyền chủ yếu lồng ghép qua các cuộc họp thôn, bản các cuộc họp giao ban... nội dung tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

**1.** Chính quyền các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế số 22-QĐ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, từng cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị mình.

**2.** Kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, triển khai thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước thành cơ chế chính sách để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách năm 2022, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2022 về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện được một số chỉ tiêu quan trọng như duy trì: Tổng đàn gia súc (*trâu, bò, ngựa*) hiện có: 11.407 con/ 14.015 con, đạt 81,39 % KH; Đàn Dê: 858con/2.000 con, đạt 42,9% KH; Đàn Lợn: 19.277 con/ 34.000 con, đạt 56,7% KH; Đàn Gia cầm: 230.712 con/387.600 con, đạt 59,52 % KH. Đã tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng định kỳ đợt 1/2022 như sau: Lở mồm long móng trâu, bò: 3.162 liều/ 6.250 liều, đạt 51% KH; Tụ huyết trùng trâu, bò: 3.983liều/ 6.250 liều, đạt 64% KH; Đại chó: 1.777 liều/ 3.000 liều, đạt 59% KH. Triển khai công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kỷ niệm các sự kiện lớn, ngày lễ lớn của đất nước, công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 và chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 được tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời.

Ủy ban nhân dân huyện, UBND các xã, thị trấn luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội, các hoạt động từ thiện, cứu trợ, hỗ trợ xã hội khác được triển khai kịp thời có hiệu quả. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của Nhà nước đối với những người có công với cách mạng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết.

**3.** Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Công tác CCHC tiếp tục được UBND huyện chú trọng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các nhiệm vụ về công tác CCHC

được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện nghiêm túc. Ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/01/2022 của UBND huyện Ngân Sơn về thực hiện công tác CCHC năm 2022 và ban hành các kế hoạch thực hiện các nội dung cụ thể trong nhiệm vụ CCHC như kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; Kế hoạch tuyên truyền CCHC,... Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả thông qua phần mềm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Không có tình trạng cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

4. Chính quyền thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng quy chế làm việc. Trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời. Tổ chức lồng ghép phát động thi đua thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong phát động các phong trào thi đua. Củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 100% cán bộ, công chức đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đăng ký cam kết cá nhân rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng chuẩn mực cán bộ, công chức theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Công tác tiếp công dân được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trong việc đối thoại với Nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thường xuyên rà soát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư kiến nghị thuộc trách nhiệm các phòng, ban chuyên môn và các địa phương; hướng dẫn thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức; công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết, cung cấp các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho người dân giám sát, tham gia góp ý xây dựng chính quyền gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Kết quả thực hiện công tác tiếp dân: Kết quả tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân (số người/lượt). Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp 03 lượt/03 người (cấp xã 02; cấp huyện 01).

- Kết quả tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Tổng số đơn đã tiếp nhận là 42 đơn (*cấp huyện nhận 19 đơn; cấp xã nhận 23 đơn*). Trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp huyện là 14 đơn (*năm 2019 chuyển sang 01 đơn; năm 2020 chuyển sang 01 đơn; năm 2021 chuyển*

sang 02 đơn; đơn nhận trong năm 2022 là 38 đơn). Các đơn thuộc thẩm quyền đã có văn bản giao cơ quan chuyên môn giải quyết, các đơn không thuộc thẩm quyền đã có văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

+ Tổng số đơn thư rà soát, phân loại (số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị): Trong tổng số 42 đơn đã tiếp nhận có 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Đức Vân, còn lại 41 đơn phản ánh, đề nghị, kiến nghị.

+ Kết quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị: Trong 42 đơn, đã giải quyết xong 07 đơn đề nghị kiến nghị, 01 đơn tố cáo (UBND xã Đức Vân đã giải quyết và có Kết luận số 01/KL- UBND ngày 28/4/2022). Còn 34 đơn đề nghị, kiến nghị đang trong quá trình giải quyết

+ Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị thuộc thẩm quyền: Đã giải quyết xong 02/08 đơn, còn 06 đơn đang giải quyết.

- Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài: Không có.

**5.** Cấp ủy, Chính quyền các cấp thường xuyên tăng cường sự phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham đóng góp ý kiến, xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ trực tiếp; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ủy ban nhân dân huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước, mời tham gia các Ban chỉ đạo của huyện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, cải cách hành chính... để tham gia quản lý nhà nước đồng thời giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của cơ quan chính quyền nhà nước; thực thi pháp luật và giám sát cán bộ, công chức theo quy định. Trong các cuộc họp giao ban UBND định kỳ hằng tháng đều mời MTTQ cùng cấp tham dự để giám sát trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của chính quyền cùng cấp.

**6.** Các chính sách dân tộc và công tác an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo được tăng cường, đảm bảo các hoạt động của các tôn giáo diễn ra bình thường, theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo trên địa bàn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng về công tác dân vận, Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo, nắm bắt thông tin phản ánh

kịp thời ngay từ cơ sở để tham mưu triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền công tác dân vận, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông huyện nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cơ quan nhà nước và các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”.

#### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

##### 1. Ưu điểm

Công tác dân vận trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được các cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được quan tâm đã củng cố lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền tạo được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện cơ bản đồng bộ, các phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng.

##### 2. Tồn tại

Một số cơ quan đơn vị chưa chú trọng công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phụ trách nên đôi khi hiệu quả công việc chưa cao chưa phân công cán bộ tham mưu thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan, một số địa phương vẫn chưa rõ về dân vận của chính quyền và công tác dân vận của Đảng nên công tác dân vận chính quyền chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc xây dựng mô hình " Dân vận khéo" ở các địa phương, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, chưa nhiều mô hình điển hình về " Dân vận khéo" để nhân rộng.

##### 3. Nguyên nhân

Công tác dân vận của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự triển khai sâu rộng còn mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt và biện pháp tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa thường xuyên nên một số cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm đối với công tác dân vận chính quyền trong ở cơ quan, đơn vị mình.

#### V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

##### 1. Phương hướng

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục tổ

chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận huyện ủy với UBND huyện về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân.

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

## **2. Nhiệm vụ và giải pháp**

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp Đảng ủy, chính quyền đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nâng cao chất lượng giải quyết công việc liên quan đến người dân, trong đó có giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Tăng cường phương thức hoạt động công tác tuyên truyền vận động để thực hiện hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận chính quyền.

Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp vững mạnh; bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng. Kiện toàn kịp thời tổ chức bộ máy và cán bộ của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác truyền truyền vận động và xử lý tình huống các "điểm nóng" phát sinh từ cơ sở.

Trên đây là báo cáo công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Ngân Sơn./.

### **Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng ban chuyên môn UBND;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Lăng**

